

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Báo cáo số 170 /BC-MNTX, ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Trường MN xã Thanh Xương)

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc)	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai	Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do)	
MỨC 1, 2, 3							
1	Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường						
	<i>Tiêu chí 1.5</i> Điểm yếu: Nhà trường còn 02 lớp mẫu giáo ghép chưa phân chia được theo độ tuổi do khoảng cách ở các điểm	Xây dựng KH phương hướng chiến lược phát triển nhà trường và giao chỉ tiêu huy động trẻ cho từng GV đảm bảo số trẻ/lớp MG đơn theo	Không	Nhà trường đã xây dựng KH phương hướng chiến lược phát triển nhà trường và giao chỉ tiêu huy động trẻ	Tăng cường tuyên truyền cho trẻ học đúng tuyến tại các điểm trường bằng các hình thức: tuyên truyền qua các buổi	Không	

	trường xa, số lượng trẻ ít, không đủ 50% số trẻ theo số lượng tối đa quy định tại Điều lệ trường mầm non để bố trí thành lớp đơn.	quy định. Tăng cường tuyên truyền cho trẻ học đúng tuyến tại các điểm trường bằng các hình thức: tuyên truyền qua các buổi họp Hội đồng nhân dân xã, các buổi họp phụ huynh, qua trưởng thôn đội bản tuyên truyền tới cha mẹ cho trẻ học tại ở các điểm trường, để đảm bảo đủ số lượng trẻ ở điểm trường, giảm lớp MG ghép, bố trí sắp xếp phù hợp cho trẻ học theo độ tuổi đúng quy định.		cho từng GV đảm bảo số trẻ/lớp MG đơn theo quy định. Kết quả: Giảm từ 3 lớp MG ghép xuống còn 2 lớp MG ghép.	họp Hội đồng nhân dân xã, các buổi họp phụ huynh, qua trưởng thôn đội bản tuyên truyền tới cha mẹ cho trẻ học tại ở các điểm trường, để đảm bảo đủ số lượng trẻ ở điểm trường, giảm lớp MG ghép, bố trí sắp xếp phù hợp cho trẻ học theo độ tuổi đúng quy định.		
2	Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên						
	<i>Tiêu chí 2.3</i> Điểm yếu: Số lượng người nấu ăn chưa đủ định mức	-Xây dựng đề án vị trí việc làm tham mưu với Phòng GD&ĐT bổ sung thêm 01 nhân viên y		-Tháng 9/2023 hoàn thiện phân công nhiệm vụ cho NV, GV kiêm nhiệm công tác	Nhà trường đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động các bậc phụ huynh	Không	

	theo quy định do đời sống nhân dân còn khó khăn nên mức đóng góp để thuê người nấu ăn cho trẻ thấp, chưa đủ để thuê thêm người làm công tác nấu ăn cho trẻ.	tế chuyên trách, đảm bảo đủ định mức số lượng. -Nhà trường xây dựng KH tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho NV y tế, nhân viên kế toán, NV nấu ăn -Tích cực tham mưu với UBND xã, phối hợp với ban đại diện cha mẹ trẻ vận động các bậc phụ huynh ủng hộ kinh phí để hợp đồng thêm nhân viên nấu ăn.		nấu ăn cho trẻ. -Tháng 9/2023 đã có 01 biên chế nhân viên y sĩ chuyên trách. - Đã thực hiện tập huấn cho nhân viên kế toán, y sĩ trong tháng 8, đã tập huấn cho 2 NV bảo vệ 10/2023 do phòng GD&ĐT tổ chức.	ủng hộ kinh phí để hợp đồng thêm nhân viên nấu ăn. Tuy nhiên cũng chưa đủ theo định mức do chưa có kinh phí để thuê thêm người nấu ăn. Nhà trường cũng đã phân công nhân viên, giáo viên kiêm nhiệm thêm công tác nấu ăn cho trẻ.		
3	Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học						
	<i>Tiêu chí 3.1</i> Điểm yếu: Trung tâm trường và điểm trường Pú Tiu chưa có giấy chứng nhận	Nhà trường lập tờ trình trình Phòng GD&ĐT để có cơ sở phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện, báo cáo UBND		Đạt được 70 % so với yêu cầu. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tiến hành đo đạc, xác minh địa giới. Đã hoàn thiện	Đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.	Không	

	quyền sử dụng đất	huyện, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trung tâm và điểm trường Pú Túu. Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, UBND xã Thanh Xương đầu tư, nâng cấp CSVC tại điểm trường Đội 2, Chăn Nuôi 2, C17, điểm trường Pú Túu.		xong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và đã nộp đi tháng 8/2023, đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.			
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục							
	. Tiêu chí 5.3 Điểm yếu: Nhà trường vẫn còn tỷ lệ 8,3% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 8,7 trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi do đang là đầu năm học.	- Phối hợp với các cơ sở y tế trong việc khám SK định kỳ và phòng chống dịch bệnh cho trẻ. - Thực hiện công tác VSATTP không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. - Phối kết hợp với		- Nhà trường cùng với y tế xã đã kiểm tra sức khỏe trẻ đầu năm. - Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện đã về kiểm tra VSATTP nhà trường tháng 10/2023.	-Tiếp tục thực hiện giảm tỉ lệ trẻ SDD trong năm học 2023-2024	Không	

		cha mẹ trẻ tổ chức tốt ăn bán trú cho trẻ, cải thiện bữa ăn cho trẻ bị SDD, giảm tỉ lệ trẻ SDD xuống dưới 3 %.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Hiệu trưởng

Trịnh Thị Huyền